



# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: พุธที่ 6 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13739

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 36.66 Ad Value: 32,994

PRValue (x3): 98,982

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

## บทบรรณาธิการ

### วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้ที่เอ็กซิซิชั่นฮอลล์ 2 อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างเวลา 07.00-13.00 น. โดยความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปป.ท.) กระทรวงยุติธรรมและองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมของธุรกิจเอกชน

วันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Anti - Corruption Day 2018 โดยกำหนดการในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. จะเป็นการลงทะเบียนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประธานของงานมาถึงสถานที่จัดงานที่เมืองทองธานี เริ่มการนำเสนอวิทัศน์ทัศนคติความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

หลังจากนั้น พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อด้วยผู้แทนประจำองค์การสหประชาชาติแถลงสารขององค์การสหประชาชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run 2018” รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของประเทศไทยเป็นอันสิ้นสุดพิธีปิดท้ายเวลา 12.00 น. ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้เพื่อความสามัคคีของทุกหน่วยงาน

องค์การสหประชาชาติโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า United Nations Development Program เป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การได้เสนอให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศร่วมกันตรวจสอบและยุติการคอร์รัปชัน

ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศได้มีการออกพระราชบัญญัติและรัฐบัญญัติปราบปรามการคอร์รัปชันใหม่ทั้งหมดเพราะปัจจุบันการทุจริตต่าง ๆ มีแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาครัฐและในองค์กรธุรกิจของภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในยุคประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ได้ประกาศกฎหมายเหล็ก 8 ประการโดยให้ความสำคัญทั้งการทุจริตรายใหญ่และเล็กทั่วประเทศอย่างจริงจัง

ในขณะที่สหราชอาณาจักรได้ออกพระราชบัญญัติใหม่คือ The Bribery Act 2010 มีผลใช้บังคับกว้างขวางทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ส่วนสหรัฐอเมริกาเองก็ได้เพิ่มรัฐบัญญัติที่ชื่อว่า US Foreign Corrupt Practices Act เพื่อป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับไทยที่ได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามทุจริตมากขึ้นดังที่เห็นผลงานแล้วตั้งแต่การรัฐประหารโค่นคนโกงโดยคณะคสช.เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา